



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงานและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ และ มติ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ประกอบกับคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้คัดเลือกข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งที่ครองอยู่ จำนวน ๒ ราย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด จึงให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับการประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ พร้อมทั้งโครงสร้างผลงาน และแนวคิดในการพัฒนางานของข้าราชการทั้ง ๒ ราย ดังนี้

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ สังกัด	ชื่อผลงาน
๑. นางสาววิไล หนูนลิมิ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๘๒	<u>ส่วนที่ ๑ ผลงาน</u> เรื่อง ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ <u>ส่วนที่ ๒ แนวคิดในการพัฒนางานฯ</u> เรื่อง การจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการของประชาชนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๒. นายรณรณก คลังสมบัติ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๗๒	<u>ส่วนที่ ๑ ผลงาน</u> เรื่อง การรับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคเหนือ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ <u>ส่วนที่ ๒ แนวคิดในการพัฒนางานฯ</u> เรื่อง การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้ข้าราชการทั้ง ๒ ราย ส่งผลงานให้พิจารณาประเมินได้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป จำนวน ๕ ชุด (ฉบับจริง ๑ ชุด และสำเนา ๔ ชุด) และหากมีผู้ใดประสงค์ทักท้วง ให้แจ้งหนังสือถึงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายพระนาย สุวรรณรัฐ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย